

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๐๗๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒/๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ “ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” และตัวชี้วัดที่ ๑.๕ “ความสำเร็จในการส่งเสริม อบต. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง ๑.หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓๒.๓/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒.หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๒๓๒.๓/ว ๘๘๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ตามที่แจ้งแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชน เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑.ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ “ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด” มีเกณฑ์การดำเนินงาน ๕ ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ ๔ และขั้นตอนที่ ๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๔ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกิดจากเวทีประชาคมตามขั้นตอนที่ ๓ และอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามลำดับความสำคัญซึ่งไม่นับรวมโครงการกิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป

ขั้นตอนที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีถัดไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณในปีถัดไป (ในขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาจากการนำโครงการ/กิจกรรมจากขั้นตอนที่ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ เสนอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบให้นำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณเท่านั้น ยังไม่ต้องนำเข้าสู่สภาท้องถิ่นพิจารณา)

การดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๔ และ ๕ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการให้สำเร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรอบรายงานวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ควรมีผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ “ความสำเร็จในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน” เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ประสบความสำเร็จ โดยวัดผล ดังนี้

๑) กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้น (๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ กองทุน) เป้าหมายทั้งประเทศ ๘๔๘ กองทุน

/(๒).....

๒) จำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
๖๑๑,๖๗๖ คน

สำหรับอำเภอที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนครบทุกเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว
ให้พิจารณาดำเนินการขยายฐานจำนวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เพิ่มขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยอันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินงานของจังหวัด และองค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐ จึงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) สร้างความเข้าใจและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายข้างต้น

๒) รวบรวมผลการดำเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินงาน
อย่างครบถ้วนให้จังหวัดตามกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชาญ เลียงประเสริฐ)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. 0-5453-4119 ต่อ 11